

Số: /KH-UBND

Đồng Kỳ, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Đồng Kỳ

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Yên Thế về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Căn cứ vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã UBND xã báo cáo tiến độ Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện

Sau khi nhận được Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Yên Thế về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt nội dung của Chỉ thị tới các đồng chí Đảng ủy viên trong Đảng ủy. Hằng tháng đưa nhiệm vụ bảo vệ, phát triển, PCCR rừng vào Chương trình công tác và là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy và UBND xã.

Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ, quán triệt Chỉ thị đến các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là các thôn có diện tích rừng sản xuất.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

UBND xã đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác PCCCR bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn 8 tin bài với 132 lượt phát; tuyên truyền trong các hội nghị, các lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 200 lượt người dân. Nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; vận động toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng; khuyến khích động viên nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn và tố giác các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; chú trọng việc phát hiện, nêu gương điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lãnh đạo UBND xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc đài truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Quy ước về bảo vệ rừng và các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng. Trong 6 tháng đầu năm đài truyền thanh xã đã tuyên truyền 03 tin bài về công tác PCCCR trên đài truyền

thanh xã tập trung tuyên truyền vào những ngày nắng nóng, mùa khô hanh có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Công tác nâng cao năng lực quản lý nhà nước

UBND xã đã chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn các chủ rừng các kỹ năng tuần tra, quản lý bảo vệ rừng; kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để phát triển sinh kế; hướng dẫn xây dựng sơ đồ tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý giám sát nhằm giúp cho việc thực hiện hoạt động của mô hình hiệu quả và bền vững hơn.

Chỉ đạo viên chức Khuyến nông chủ động phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn phụ trách xã hướng dẫn các chủ rừng xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy hàng năm, đảm bảo các chủ rừng đều nắm rõ các biện pháp ngăn ngừa cháy rừng cũng như quản lý tài nguyên rừng.

2. Công tác bảo vệ và phát triển rừng

2.1. Công tác phát triển rừng

2.1.1. Công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Trên địa bàn xã hiện nay không có hộ sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp. UBND xã đã phối hợp tuyên truyền nhân dân khi có nhu cầu trồng rừng, đến các địa điểm mua cây giống lâm nghiệp đủ tiêu chuẩn theo như thông báo của Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện.

2.1.2. Công tác thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán hằng năm

UBND xã đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân chủ động chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng đang sử dụng; Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác với các giống có giá trị kinh tế cao bằng phương pháp nuôi cấy mô như CT 3, L26, L29... trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã đã trồng mới được 2.5 ha rừng, đạt 100% Kế hoạch năm. Sáu tháng đầu năm UBND xã đã trích kinh phí hỗ trợ nhân dân thôn Ngò 1, Đồng Lân trồng 200 cây bạch đàn vào dịp Tết trồng cây xuân Quý Mão.

Hiện nay cơ bản các diện tích gò đồi, khuôn viên nhà văn hóa thôn, trường học trên địa bàn xã đã được nhân dân trồng cây phân tán nên năm 2023 mặc dù UBND xã có triển khai công văn đăng ký thực hiện trồng cây phân tán nhưng không có hộ dân nào đăng ký thực hiện.

2.1.3. Công tác giám sát sử dụng rừng

UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Kiểm lâm địa bàn cùng với Ban phát triển rừng các thôn, thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất rừng, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích. Hướng dẫn các hộ xây dựng phương án PCCR đảm bảo bảo vệ rừng trong mùa hanh khô, đồng thời thông tin kịp thời mức độ cháy rừng để chủ rừng kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động thực hiện các biện pháp PCCR.

2.1.4. Công tác cấp chứng chỉ rừng bền vững

Trên địa bàn xã không có diện tích rừng đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ rừng bền vững

2.2. Công tác quản lý, bảo vệ rừng

2.2.1. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên

Trên địa bàn xã không có diện tích rừng tự nhiên.

2.2.2. Công tác hỗ trợ khoán bảo vệ rừng

Diện tích rừng sản xuất tại xã được giao cho các hộ sản xuất, tự bảo vệ tài sản, lâm sản; UBND xã không giao khoán việc bảo vệ rừng cho tổ chức, cá nhân.

2.2.3. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR)

làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân chủ động tiêu giảm thực bì đảm bảo công tác PCCCR; làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo cấp độ cháy rừng đến các hộ, chủ động trang thiết bị, vật tư, biện pháp PCCCR. Tuyên truyền hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án PCCCR, chủ động chuẩn bị các điều kiện vật tư PCCCR .

- UBND xã chỉ đạo lực lượng dân quân thường xuyên tổ chức tuần tra nhắc nhở nhân dân làm tốt công tác bảo vệ và PCCCR nên trong 6 tháng đầu năm không có vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn

UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, cán bộ KN phối hợp với cán bộ Kiểm lâm địa bàn xã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-QS-CA-KL ngày 27/4/2023 về việc phối hợp giữa Quân sự - Công an – Kiểm lâm về thực hiện công tác PCCCR, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức cá nhân, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR tại địa phương.

2.2.4. Quản lý kinh doanh chế biến lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã

UBND xã phối hợp Hạt kiểm lâm kiểm tra định kỳ 03 cơ sở bóc gỗ, 06 cơ sở xẻ, chế biến gỗ hiện đang kinh doanh trên địa bàn xã, đảm bảo lâm sản được kinh doanh, chế biến có nguồn gốc rõ ràng.

Quản lý tốt không để các hộ dân gây nuôi động vật hoang dã trái phép. Sáu tháng đầu năm 2023, đã hướng dẫn 01 hộ có nhu cầu gây nuôi động vật xuống kiểm lâm cấp tỉnh xin giấy phép.

2.3. Công tác phối hợp xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp và nắm tình hình các vi phạm liên quan lĩnh vực lâm nghiệp

UBND xã chỉ đạo lực lượng dân quân thường xuyên tổ chức tuần tra tuần tra bảo vệ 48.75 ha rừng trên địa bàn xã; Tuyên truyền rộng rãi các chế tài, xử phạt vi phạm Luật lâm Nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm pháp luật về Luật Lâm nghiệp, đặc biệt trong những giai đoạn nắng nóng, khi cấp độ cháy rừng ở mức nguy hiểm tuyệt đối không cho sử dụng lửa trong khu vực có rừng...

3. Công tác rà soát, quản lý diện tích đất do các lâm trường, công ty lâm nghiệp trả về địa phương

Không có.

III. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Diện tích rừng của địa phương ít, diện tích giao khoán cho từng hộ nhỏ lẻ nên một số chủ rừng còn chưa thật sự chú tâm vào chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng đã trồng.

Diện tích rừng gỗ lớn của địa phương còn ít; chủ yếu rừng tại xã là rừng trồng cây bạch đàn giống mới, nhân dân thu hoạch sau khi trồng từ 4-5 năm.

Công tác tuần tra bảo vệ rừng của lực lượng dân quân, tự vệ được gắn với nhiệm vụ chung, không có kinh phí nên còn chưa chủ động trong công việc; trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác bảo vệ rừng, PCCRR thiếu thốn không đảm bảo hoạt động hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra.

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Phối hợp tuyên truyền các chủ rừng làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, PCCCR tại diện tích rừng được giao khoán.

Tuyên truyền nâng cao diện tích rừng gỗ lớn tại địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn chủ rừng xây dựng phương án PCCCR tại diện tích rừng được giao khoán; chỉ đạo lực lượng Quân sự, công an phối hợp Kiểm lâm địa bàn xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm công tác PCCCR, công tác tuần tra, giám sát rừng.

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Hàng năm hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác chăm sóc, quản lý, giám sát rừng cấp xã, thôn

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện Ủy Yên Thế trên địa bàn xã Đồng Kỳ./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, KN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Hòa